

คำนำ

ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ปรับกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสภาวะของสังคมใหม่โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม และมีความสมดุลพอดี ที่มุ่งเน้นให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสุขภาพดีเป็นผลมาจากสังคมดี เพื่อมุ่งสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ที่เชื่อมโยงกับการสร้าง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นั้น และในแผนปฏิบัติราชการ 4 พ.ศ. 2556 – 2559 ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 5 เป้าหมาย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย นโยบายตามแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่นกัน

โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีเป้าประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอภูเขียว มีสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวไปสู่เป้าหมายสังคมสุขภาพที่เป็นพื้นฐานความมั่นคงของชาติทุก ๆ ด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการนำนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียว ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย 2) พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางทุติยภูมิระดับสูง 3) พัฒนาภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ 4) พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ 5) ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานในโรงพยาบาลจะได้นำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ครบถ้วน ส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ต่อไป

งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

พฤษภาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ	10
ส่วนที่ 3 แผนผังยุทธศาสตร์	12
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับย่อ)	13
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ	19
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย	19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการแพทย์เฉพาะทางทุติยภูมิระดับสูง	26
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ	51
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพบริการ	60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล	65
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ	69